
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 270  —  257. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um rafræna sjúkraskrá.

Frá Valdimar L. Friðrikssyni.

Hyggst ráðuneytið koma á rafrænni sjúkraskrá á Landspítala – háskólasjúkrahúsi? Ef svo
er, hvernig gengur það verk og hvenær er áætlað að því ljúki?


